



รางวัลครูสภา ประจำปี ๒๕๓๐

นายสุรชัย บุญญานุสสิทธิ

ประเภทครูผู้สอนดีเด่น ระดับมัธยมศึกษา

นายสุรชัย บุญญานุสสิทธิ เกิดเมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๑๑ อายุ ๓๙ ปี วุฒิ ค.บ. จากวิทยาลัยครู นครราชสีมา ศศ.ม. (หลักสูตรและการสอน) จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น เริ่มรับราชการในตำแหน่งครูตรี โรงเรียนบ้านหนองโดนฯ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๑๒ และย้ายมาดำรงตำแหน่งครูตรีโรงเรียนปึกธงชัย ประชานิรมิต เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๑๖ จนถึงปัจจุบัน นอกจากทำหน้าที่สอนวิชาภาษาอังกฤษแล้วยังดำรงตำแหน่งหัวหน้าหมวดวิชาภาษาอังกฤษและหัวหน้างานนิเทศการสอน ฝ่ายวิชาการ เป็นกรรมการพิจารณาแบบเรียนภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปี ๒๕๓๐ ของจังหวัดนครราชสีมา

ด้วยความสามารถในการปฏิบัติงานและการสอนนั้น นายสุรชัย บุญญานุสสิทธิ เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการสอนเป็นเยี่ยม มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ พัฒนาศิลปการสอนรูปแบบของผู้สอนอย่างเหมาะสมและมีคุณค่า ตั้งใจจริงที่จะให้นักเรียนได้บรรลุผลการเรียนรู้ตามหลักสูตร ฝึกรอบรมนักเรียนให้เกิดวินัยโดยใช้วิธีที่สมเหตุสมผลจัดบรรยากาศในชั้นเรียนให้เร้าความสนใจของผู้เรียน และจัดการสอนซ่อมเสริมโดยใช้ระบบ RIT (Reduce Instructional Time) จัดระบบการสอนแบบเป็นทีม เพื่อประสิทธิภาพการเรียนรู้สูงขึ้น ได้จัดทำคู่มือประกอบการสอน ๔ รายวิชา จำนวน ๑,๕๐๐ ชุด มอบให้โรงเรียน และเผยแพร่ไปยังโรงเรียนมัธยมอื่น ๆ ผลิตและจัดเก็บอุปกรณ์อย่างเป็นระบบ ติดต่อขอสื่อการสอนจาก Asia Foundation มาประกอบการสอน ตั้งศูนย์การเรียนรู้ ERIC ขึ้นภายในโรงเรียนและศูนย์ทางวิชาการ ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาหลักสูตรในโรงเรียน ปฏิบัติงานวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาระบบเปิดในโรงเรียนมัธยมเป็นแห่งแรก โดยทำการทดลองใช้หลักสูตรมาเป็นปีที่ ๓ จะเห็นได้ว่า นายสุรชัย บุญญานุสสิทธิ เป็นผู้อุทิศเวลาตามนโยบายโดยไม่ย่อท้อต่อความยากลำบาก เป็นตัวอย่างของผู้สอนที่ดีของโรงเรียน จนเป็นที่ไว้วางใจของผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานให้เป็นผู้นิเทศครูและจัดรูปแบบการนิเทศภายในโรงเรียน ออกแบบแผนปฏิบัติการสอน แบบการประเมินประสิทธิภาพการเรียนการสอนของครูทุกคน

นอกจากความสามารถในการปฏิบัติงานและการสอนแล้วนั้น นายสุรชัย บุญญานุสสิทธิ ยังเป็นผู้มีความยุติธรรม เมตตากรุณา รักและเอาใจใส่ต่อศิษย์รับผิดชอบงาน ตรงต่อเวลา มีความศรัทธาต่องานวิชาชีพครู มีเจตคติที่ดีต่อเพื่อร่วมงานและสถานศึกษา เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมและจรรยาบรรณ สามารถทำงานร่วมกับบุคคลอื่นได้อย่างดีมีประสิทธิภาพ ติดต่อสัมพันธ์พร้อมทั้งร่วมมือช่วยพัฒนาชุมชนเพื่อประโยชน์แก่ส่วนรวม เสมอ เช่น ร่วมในกิจกรรมตามโครงการแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองของจังหวัด จัดทำและเขียนโครงการอบรมประชาชนระดับตำบล ประจำปี ๒๕๓๐ โดยร่วมกับเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา เป็นวิทยากรในการอบรมครูปริยัติธรรมของจังหวัดและยังเป็นเลขานุการจัดตั้งมูลนิธิเพื่อการศึกษาของโรงเรียน เป็นผู้นำนวัตกรรมทางการศึกษามาใช้ทุกรูปแบบ จนเป็นตัวอย่างของโรงเรียนมัธยมในกลุ่ม ๒

จากผลงานกอปรทั้งความตั้งใจจริงและความสามารถในหลาย ๆ ด้าน จนเกิดประโยชน์อย่างสูงในวงการศึกษาของชาติ จึงนับได้ว่า นายสุรชัย บุญญานุสิทธิ์ เป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมสมควรยกย่องเชิดชูเกียรติให้ได้รับรางวัลคุรุสภาในฐานะครูผู้สอนดีเด่น ระดับมัธยมศึกษา ประจำปี ๒๕๓๐

ที่มาข้อมูล สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา. (๒๕๓๒). **ครูดีคุรุสภา ๒๕๓๐-๒๕๓๑**. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, หน้า ๖-๘.